



เอกสารข่าวต่างประเทศ

FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๕๖๙๐-๑ โทรสาร ๐ ๒๒๐๖ ๖๕๕๔-๕ E-mail interinfodiv@gmail.com

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. อิสราเอล

- การประท้วงทั่วอิสราเอลภายหลังรัฐสภาเห็นชอบร่างกฎหมายปฏิรูประบบตุลาการ

๒. อินเดีย

- อินเดียติดอันดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก

๓. อาเซียน

- การเจรจาระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน

๑. การประท้วงทั่วอิสราเอลภายหลังรัฐสภาเห็นชอบร่างกฎหมายปฏิรูประบบตุลาการ

(๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

ผู้ชุมนุมชาวอิสราเอลหลายหมื่นคนปิดกั้นทางหลวงพิเศษทั่วประเทศ และปิดทางเข้าสนามบินเทลอาวีฟ อันเป็นส่วนหนึ่งของ “วันแห่งการเปลี่ยนแปลง” เพื่อประท้วงรัฐบาลที่พยายามผ่านร่างกฎหมายปฏิรูประบบตุลาการ

ได้มีการพิจารณาในวาระแรกจากสามวาระ รัฐสภาอิสราเอลซึ่งมีรัฐบาลผสมที่นำโดยนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ได้รับเสียงสนับสนุน ๖๔ จากทั้งหมด ๑๒๐ เสียง ลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายยกเลิกการให้อำนาจศาลสูงสุดเหนือการตัดสินใจของรัฐบาล ทำให้ร่างกฎหมายดังกล่าวได้รับมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน ๖๔ ต่อ ๕๖ เสียง

มีการประท้วงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงกระบวนการยุติธรรมเมื่อคืนวันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และขยายวงกว้างเมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยผู้ชุมนุมได้รวมตัวกันปิดกั้นทางหลวงพิเศษหลายสายในช่วงเช้า และมีผู้ชุมนุมจำนวนราว ๑๐,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ คน รวมตัวกันปิดสนามบินนานาชาติเบนกูเรียน

มีการเดินขบวนประท้วงเมื่อเย็นวันอังคารบริเวณท่าเทียบประธนาธิปไตย ณ กรุงเยรูซาเล็ม และอีกหลายแห่งในกรุงเทลอาวีฟ และเมืองอื่น ๆ ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายมีการจับกุมผู้ชุมนุมจำนวนกว่า ๖๐ คน มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน ๒ คน ซึ่งเกิดจากการปะทะกับกลุ่มตำรวจหลังจากผู้ชุมนุมได้ฝ่าแนวสิ่งกีดขวางเข้าไปบนทางหลวงพิเศษ

นาย Eitan Galon แพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ชุมนุมบนถนนนอกกรุงเยรูซาเล็ม กล่าวกับ Agence France-Presse ว่า “ตนมาร่วมชุมนุมเพราะรัฐบาลนี้กำลังทำลายล้างประชาธิปไตยของอิสราเอลโดยสิ้นเชิง” และ “เราจะต่อสู้จนถึงที่สุด” ในขณะที่ตำรวจในบริเวณใกล้เคียงได้ฉีดน้ำเพื่อสลายการชุมนุม

นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู กลับเข้ารับตำแหน่งเมื่อปลายปี ๒๕๖๕ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลฝ่ายขวาสุดในประวัติศาสตร์อิสราเอล ซึ่งต่อมาได้ประกาศออกกฎหมายที่มุ่งควบคุมอำนาจศาลสูงสุด

นักวิจารณ์กล่าวว่าการปฏิรูประบบตุลาการ จะทำให้ประชาธิปไตยถอยหลังและเป็นการช่วยนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูในการต่อสู้กับข้อหารับสินบน ซึ่งเขาปฏิเสธข้อกล่าวหา ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวก่อให้เกิดการเดินขบวนประท้วงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของอิสราเอล และรัฐบาลอิสราเอลถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประเทศพันธมิตร เช่น สหรัฐอเมริกา

การลงคะแนนเสียงเมื่อวันจันทร์เป็นความคืบหน้าของความพยายามในการกำจัดมาตรฐานเรื่อง “การใช้เหตุผล” ซึ่งทำให้ศาลสูงสุดสามารถบล้างคำตัดสินของรัฐบาลที่เห็นว่าเป็นเรื่องการเมืองมากเกินไป ไม่น่าเชื่อถือ หรือบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล ทั้งนี้เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๖ มีการปลดรัฐมนตรีมหาดไทย นาย Aryeh Deri ออกจากคณะรัฐมนตรีเนื่องจากความผิดก่อนหน้านี้ในข้อหาเลี้ยงภาษี

มีการคาดการณ์ว่าการประท้วงอาจทวีความรุนแรงมากขึ้นหลังจากการลาออกของ นาย Ami Eshed ผู้บัญชาการตำรวจเทเลอาวีฟ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับแรงกดดันจากรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติ นาย Itamar Ben-Gvir ให้ดำเนินการปราบปรามผู้ชุมนุมหนักขึ้น

นายเนทันยาฮูกล่าวถ้อยแถลงผ่านวิดีโอเมื่อคืนวันจันทร์ ว่า “มันไม่ใช่จุดจบของประชาธิปไตย แต่เป็นการทำประชาธิปไตยให้เข้มแข็งขึ้น” ขณะที่รัฐสภาอิสราเอลกำลังอภิปรายร่างกฎหมายดังกล่าว โดยมีผู้ชุมนุมร้องเพลงและสวดมนต์อยู่ภายนอกอาคารรัฐสภา นายเนทันยาฮูกล่าวเพิ่มเติมว่า “ภายหลังการแก้ไขกฎหมาย ความเป็นอิสระของศาลและสิทธิพลเมืองชาวอิสราเอลจะไม่ถูกทำลายแต่อย่างใด ศาลยังคงมีอำนาจตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของการดำเนินงานและการแต่งตั้งของรัฐบาล”

ร่างกฎหมายยกเลิกการให้อำนาจศาลสูงสุดเหนือการตัดสินใจของรัฐบาลจะส่งกลับไปยังคณะกรรมการเพื่ออภิปรายและอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่จะนำไปลงมติใน ๒ วาระถัดไป โดยผู้เสนอกฎหมายคาดหวังให้ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกประกาศใช้เป็นกฎหมายก่อนสิ้นสุดสมัยประชุมปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ มีการเรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายเจรจากันเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาที่สร้างความแตกแยก ซึ่งหากการประท้วงบานปลาย นายเนทันยาฮูอาจถูกบีบให้ผลักดันกฎหมายอีกครั้งจนกว่าจะสิ้นสุดสมัยประชุมในเดือนกรกฎาคม ซึ่งอาจสร้างความไม่พอใจกับพรรคร่วมรัฐบาล

ที่มา : <https://www.theguardian.com/world/2023/jul/11/israeli-parliament-initial-approval-judicial-overhaul-bill> (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

นางสาวกัลยา ดวงทอง

นักวิเคราะห์สัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้จัดทำ

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๒. อินเดียติดอันดับประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นวันประชากรโลกของสหประชาชาติ ซึ่งข้อมูลจากสหประชาชาติระบุว่า ประชากรโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอินเดียเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก เชื่อกันว่าอินเดียมีจำนวนประชากรแซงหน้าจีนเมื่อต้นปี ๒๕๖๖

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติประเมินว่าอินเดียมีประชากร ๑.๔ พันล้านคน ซึ่งมากกว่าจำนวนประชากรของจีนที่ประเมินไว้เกือบ ๓ ล้านคน

ประเทศที่มีประชากรจำนวนมากติดอันดับ ได้แก่ สหรัฐอเมริกามีประชากร จำนวน ๓๔๐ ล้านคน อินโดนีเซียมีประชากรจำนวน ๒๗๗.๕ ล้านคน และปากีสถานมีประชากร จำนวน ๒๔๐.๕ ล้านคน

สหประชาชาติเชื่อว่า ปัจจุบันมีประชากรโลกกว่า ๘ พันล้านคน แต่ตั้งข้อสังเกตว่าอัตราการเติบโตกำลังชะลอตัวลง ซึ่งคาดว่าตัวเลขดังกล่าวจะสูงสุดที่เกือบ ๑๐.๔ พันล้านคน ในช่วงกลางทศวรรษ ๒๐๘๐ ทั้งนี้ สหประชาชาติเชื่อว่าตัวเลขนี้จะเริ่มลดลง

ที่มา : <https://shorturl.asia/iLhgT> (สำนักข่าว NHK WORLD – JAPAN)

๓. การเจรจาระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศจากสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีประเด็นสำคัญในการประชุมคือ เรื่องวิกฤตการณ์ในเมียนมา สาธารณรัฐอินโดนีเซียในฐานะประเทศเจ้าภาพการประชุมเรียกร้องให้มีการรักษาเอกภาพและความน่าเชื่อถือของอาเซียน แต่ไม่ได้กล่าวถึงเมียนมาโดยตรง ในพิธีเปิดเมื่อวันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

นาง Retono marsudi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย กล่าวว่า "อาเซียนต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเรา สามารถจัดการกับความท้าทายที่มีอยู่ได้ ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะคาดการณ์และตอบสนองต่อความท้าทายในอนาคต นี่คือเหตุผลว่าทำไมวิสัยทัศน์ระยะยาวของอาเซียนจึงมีความสำคัญ"

การประชุมที่กำลังมีขึ้น แม้ว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในเมียนมา ซึ่งเมื่อสองปีก่อนผู้นำอาเซียนเห็นพ้องกันในเรื่องฉันทามติ ๕ ประการ โดยมีการเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงทันที นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้ส่งผู้แทนทางการทูตไปไกล่เกลี่ยการเจรจาระหว่างรัฐบาลทหารและฝ่ายที่สนับสนุนประชาธิปไตย การดำเนินการตามฉันทามติเป็นเงื่อนไขสำหรับการเริ่มการเจรจากับเมียนมาอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม NHK ได้รายงานว่า ก่อนหน้านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเดินทางเยือนเมียนมา โดยได้พบกับผู้นำของรัฐบาลทหารเมียนมา Min Aung Hlaing ซึ่งนักวิเคราะห์กล่าวว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นเอกภาพของอาเซียน

ข้อพิพาทเรื่องทะเลจีนใต้ก็ถูกหยิบยกมาหารือเช่นกัน โดยมีร่างแถลงการณ์ร่วมเป็นทางออกในการแสวงหาข้อยุติต่อข้อพิพาทอย่างสันติตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ประเทศสมาชิกอาเซียนจะพบหารือกับจีน คาดว่าจะหารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ ซึ่งมีการเจรจายืดเยื้อมาหลายปีแล้ว

การประชุมจัดขึ้นต่อเนื่องตลอด ๔ วัน โดยจะสิ้นสุดในวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งจะมีผู้แทนทางการทูตระดับสูงของอาเซียนและประเทศอื่น ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย เข้าร่วมการประชุมด้วย

ที่มา : https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20230711_34/

นางสาวสุภาภรณ์ หม่อโป่ง

นักศึกษาฝึกงาน

กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผู้จัดทำ

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖